

Số: 28/KH-UBND

Phường Lê Đại Hành, ngày 24 tháng 01 năm 2025

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn phường Lê Đại hành giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 17/12/2024 của UBND Thành phố thực hiện Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 4702/QĐ-UBND ngày 06/9/2024 của UBND Thành phố - sau đây viết tắt là Đề án 4702); Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 13/01/2025 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

UBND phường Lê Đại Hành xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 4702 với quyết tâm chính trị cao, xuyên suốt từ cấp quận tới cơ sở; tích cực, chủ động tổ chức triển khai, phân công nhiệm vụ thực hiện 05 nhóm giải pháp - 13 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, 05 nhiệm vụ định kỳ, thường xuyên và 35 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm (phụ lục 2 Đề án 4702) đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

2. Xác định việc triển khai thực hiện Đề án 4702 tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của toàn dân, sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Việc triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm; dễ làm trước, khó làm sau, từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, góp phần nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn, giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

3. Quá trình triển khai phải thực hiện một cách bài bản, đúng quy định, thực chất, hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải, chồng chéo, lãng phí, đặc biệt là tránh hình thức; đảm bảo mục tiêu phát triển, đảm bảo an toàn PCCC và CNCH phù hợp với yêu cầu thực tế, đặc thù, đặc điểm tại địa phương. Bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác PCCC và CNCH, trọng tâm là Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07/7/2023 về quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến

năm 2050; Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ được giao tại Đề án 4702; xác định rõ những nội dung nhiệm vụ thường xuyên, những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá, cấp bách để phân bổ nguồn lực và phân công thực hiện đảm bảo yêu cầu về tiến độ theo quy định.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá.

1.1. Tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ cấp phường đến cấp cơ sở trong công tác PCCC và CNCH.

- Công an phường cần chủ động tham mưu cấp ủy, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác PCCC và CNCH trên địa bàn phường, xác định PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa và xử lý các tình huống nếu xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn, bảo đảm nhanh, kịp thời, hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp... phải chịu trách nhiệm trước hết về bảo đảm an toàn, cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi hoạt động, quản lý của mình.

- Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu tại Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015, Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020, Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC và CNCH nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

1.2. Tham mưu Đảng ủy, UBND phường, người đứng đầu các Tổ chức chính trị - xã hội phường nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp đã được phân công theo Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 20/9/2023 của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới, Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND Thành phố Hà Nội và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Đề án (phụ lục 02 ban hành kèm theo Đề án); đảm bảo đẩy mạnh

xã hội hóa việc thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác PCCC và CNCH theo quy định.

1.3. Đối với các nhiệm vụ nêu trên: Giao người đứng đầu các Tổ chức chính trị xã hội, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, các đơn vị trên địa bàn phường đưa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác PCCC và CNCH vào Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy; chịu trách nhiệm việc thực hiện các nội dung về công tác PCCC và CNCH theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trụ sở cơ quan, đơn vị do mình quản lý.

- Chủ động nghiên cứu tình hình thực tiễn về công tác PCCC trên địa bàn; chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC; xử lý, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định về PCCC, đất đai, xây dựng, kinh doanh không phép... theo quy định (đặc biệt chú trọng xử lý dứt điểm tình hình vi phạm về PCCC tại những loại hình cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản như chung cư mini, nhà trọ, nhà trẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh); hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH cho nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; đầu tư cho hoạt động PCCC và CNCH; trang bị phương tiện PCCC và CNCH; bảo đảm điều kiện về thông tin báo cháy, đường giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy; xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy trên địa bàn theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện của các cơ sở và các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ về PCCC và CNCH.

- UBND phường, Công an phường trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động nghiên cứu tình hình thực tiễn về công tác PCCC trên địa bàn; kiểm tra và tổ chức việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC; kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh và các cơ sở thuộc phạm vi quản lý; xử lý, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định về PCCC theo quy định (đặc biệt chú trọng xử lý dứt điểm tình hình vi phạm về PCCC tại những loại hình cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản như chung cư mini, nhà trọ, nhà trẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh); hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH cho nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; tổ chức quản lý Đội dân phòng tại các tổ dân phố; đề xuất trang bị phương tiện PCCC và CNCH; xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy trên địa bàn theo quy định.

- Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tăng cường, phát huy vai trò giám sát việc thực hiện công tác PCCC và CNCH của các cá nhân, tổ chức.

1.4. Làm tốt công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng. Tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại liên quan PCCC và CNCH tại các khu dân cư và của các công trình vi phạm.

2. Công an phường.

a) Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC và CNCH cho hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh cũng như các cơ sở trên địa bàn về biện pháp thoát nạn, phòng ngừa cháy, nổ, loại trừ những nguy cơ dẫn đến cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây chết người; tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp kinh doanh, sản xuất có từ 2 tầng trở lên chưa có lối thoát nạn thứ 2 tự mở lối thoát nạn thứ 2, 100% hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn; vận động các cá nhân trên địa bàn tích cực tham gia đội dân phòng để đảm bảo thực chất, hiệu quả, đáp ứng phương châm “4 tại chỗ”. Tiếp tục rà soát đầu tư xây dựng và duy trì các mô hình đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn như “Khu dân cư an toàn PCCC”, “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “hỗ trợ đầu tư phương tiện PCCC (như bình chữa cháy, thiết bị báo cháy cục bộ) cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo”... Đối với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động 100% nhà ở ở kết hợp sản xuất, kinh doanh từ 2 tầng trở lên chưa có lối thoát nạn thứ 2 tự mở lối thoát nạn thứ 2; 100% hộ gia đình phải đã tự trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn. Thời hạn thực hiện: hoàn thành xong trong năm 2024 theo chỉ đạo của Bộ Công an và UBND Thành phố.

b) Tuyên truyền, vận động nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trang bị hệ thống báo cháy tự động, thiết bị báo cháy cục bộ:

- Từ nay đến 15/12/2025:

+ Tổ chức rà soát, lên danh sách và phương án tổ chức triển khai; báo cáo kết quả về UBND phường **trước ngày 15/3/2025**.

+ Tiến hành triển khai ngay đối với địa bàn phường và các khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ trên địa bàn. Căn cứ tình hình thực tế, tính toán phương án, lộ trình triển khai để đảm bảo chỉ tiêu thực hiện các năm tiếp theo theo quy định.

- Chỉ tiêu đến hết **năm 2027**: Tuyên truyền, vận động 100% nhà ở riêng lẻ cao từ 7 tầng hoặc 25m trở lên, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh cao từ 3 tầng hoặc khối tích từ 1.500m³ trở lên hoàn thành việc trang bị hệ thống báo cháy tự động, thiết bị báo cháy cục bộ theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn. Đối với các trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật PCCC và CNCH, quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC, yêu cầu bắt buộc hoàn thành việc trang bị hệ thống báo cháy tự động, thiết bị báo cháy cục bộ; trường hợp không thực hiện theo quy định pháp luật, cương quyết xử lý vi phạm theo quy định.

- Chỉ tiêu đến hết **năm 2030**: Tuyên truyền, vận động, khuyến khích 100%

nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh còn lại trang bị hệ thống báo cháy tự động hoặc thiết bị báo cháy cục bộ, đảm bảo theo quy định pháp luật về PCCC và CNCH hiện hành.

c) Thường xuyên chỉ đạo tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC và CNCH đối với hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh và các cơ sở trên địa bàn; giám sát, đôn đốc chủ hộ gia đình/người đứng đầu cơ sở khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH đã được phát hiện và kiến nghị; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức, cơ sở hoạt động mà không bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH; hướng dẫn chủ hộ gia đình/chủ cơ sở thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC&CNCH để chủ động phát hiện và loại trừ những nguy cơ dẫn đến cháy, nổ, sự cố, tai nạn, xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH phù hợp với quy mô, tính chất sử dụng của nhà, công trình, với phương châm “nơi nào có dân, nơi đó có phương án chữa cháy, thoát nạn”, đảm bảo thiết thực, hiệu quả cao, khi có cháy, lực lượng tại chỗ có thể xử lý được ngay từ ban đầu. Giao Công an phường tổ chức thực hiện theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

d) Thường xuyên rà soát, củng cố lực lượng dân phòng đảm bảo về lực lượng, biên chế, cơ cấu, bố trí địa điểm và các điều kiện làm việc (sân bãi tập luyện, khu vực để phương tiện...), đầu tư trang bị phương tiện thường trực chữa cháy, CNCH đảm bảo định mức tối thiểu theo quy định; định kỳ tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng này đảm bảo theo quy định. Tiếp tục quan tâm lực lượng dân quân thường trực, đảm bảo hỗ trợ tối đa hoạt động PCCC và CNCH trên địa bàn khi có yêu cầu.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Bộ phận kế toán:

1. Kinh phí thực hiện Đề án được bảo đảm từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước, nguồn vốn địa phương theo phân cấp và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Chi tiết kinh phí trong quá trình triển khai thực hiện sẽ theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền đối với từng dự án, từng hạng mục và được phân kỳ theo từng năm, từng giai đoạn đảm bảo tính khả thi và phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của Thủ đô, Quận, Phường.

3. Quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào từng giai đoạn, theo chức năng nhiệm vụ, đề xuất nguồn ngân sách đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và đảm bảo theo quy định.

4. Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Đề án phải tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước về ngân sách, tài chính, đầu tư công.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Đề án và Kế hoạch này các Tổ chức chính trị - xã hội, các Đoàn thể, đơn vị, xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, gửi về UBND phường **trước ngày 20/01/2025** để theo dõi.

2. Công an phường tham mưu UBND phường thành lập 01 Ban Chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện Đề án, do đồng chí Chủ tịch UBND phường làm Trưởng ban; Trưởng Công an phường làm Phó Trưởng Ban Thường trực; Văn phòng, các thành phần liên quan là thành viên.

3. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định:

- Định kỳ hằng quý báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này lồng ghép vào báo cáo kết quả Chương trình công tác PCCC và CNCH của đơn vị.

- Trước ngày 15/12 hằng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, báo cáo kết quả thực hiện trong năm về UBND phường (qua Công an phường và Ban chỉ huy quân sự phường để tổng hợp) theo quy định.

- Trước ngày 15/12/2025, các đơn vị tổ chức sơ kết thực hiện nhiệm vụ theo giai đoạn. Giao Công an phường chủ trì cùng Ban chỉ huy quân sự phường tổng hợp, tham mưu UBND phường tổ chức kiểm tra kịp thời đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị, bảo đảm tiến độ, lộ trình của Đề án.

- Trước ngày 15/12/2030: Tổng kết thực hiện giai đoạn đến năm 2030; giao Công an phường tổng hợp, dựa trên tình hình thực tế, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh (nếu cần) đối với các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

4. Giao Công an phường chủ trì, phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự, Văn phòng UBND phường theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, xây dựng báo cáo theo quy định. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chủ động báo cáo UBND phường (qua Công an phường để tổng hợp, báo cáo) xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- UBND quận Hai Bà Trưng;
- Công an quận Hai Bà Trưng;
- Phòng QLĐT quận Hai Bà Trưng;
- TT Đảng ủy - UBND phường;
- MTTQ và các Đoàn thể phường;
- Công an phường;
- Các tổ dân phố trên địa bàn;
- Lưu VT./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Vũ Ngọc Quyết